



พศ.ดร.ทรงเดช สอนใจ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

จดหมายข่าว

RDI NEWSLETTERS : SRRU

ปีที่ 2 ฉบับที่ 19 ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2566

1

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 3/2566



2 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณภัทร ศรีศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 3/2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์



2

ประชุมคณะกรรมการ กำกับคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมด้วยระบบนวัตกรรมแพลตฟอร์ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์



8 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเอราวัณ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.ดร.กชนิภา อุดมทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กำกับคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมด้วยระบบนวัตกรรมแพลตฟอร์ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ในการนี้ อาจารย์ ดร.ประภาพร บุญปลอด รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วิจิตรา โปธิสาร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจากสองหน่วยงาน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและกำหนดทิศทางแนวทางการปฏิบัติงานด้านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถนำมาบริหารจัดการข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมด้วยระบบนวัตกรรมแพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัยต่อไป

3

บุคลากร สวพ.ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ไค้่งสุดท้าย (Big Day)



9 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ไค้่งสุดท้าย (Big Day) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายพิจิตร์ บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานและปล่อยริ้วขบวนรณรงค์ตามลำดับ ณ บริเวณลานหน้าว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ (ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์หลังเก่า)



4

การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566



9 พฤษภาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยคณะกรรมการลงพื้นที่กำกับ ติดตามและประเมินผลโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพและยกระดับเศรษฐกิจบ้านประทุน ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

5

การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566



11 พฤษภาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยคณะกรรมการลงพื้นที่กำกับติดตามและประเมินผลโครงการ "การพัฒนาความสัมพันธ์และขยายเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กับสถาบันระดับนานาชาติในเขตภูมิภาคอาเซียน" ณ ห้องล้านช้าง ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์



6 ประชาสัมพันธ์เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ประจำปีงบประมาณ 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 21 เมษายน 2566



ดาวน์โหลดไฟล์เกียรติบัตร สแกนคิวอาร์โค้ด

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

7 การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566



18 พฤษภาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยคณะกรรมการลงพื้นที่กำกับติดตามและประเมินผลโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ไทย-กัมพูชา ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่าม่วงสุระประภาดา เกษมสันต์ ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมต้อนรับคณะผู้วิจัยจากวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา



18 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมฉัตรพันต์ อาคาร 31 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กชนิภา อุดมทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้วิจัยจากวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ บังเพลิง (นักวิจัย) พร้อมคณะดำเนินงานโครงการวิจัยเรื่องการติดตามและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ 3 คณะดำเนินงานมีความประสงค์ในการขอเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไป วิเคราะห์ สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในภาพรวมของโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565 และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์ที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในเดือนพฤษภาคม 2566 โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

1. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบบริหารโครงการพัฒนาท้องถิ่น ฯ
2. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ คณาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ฯ
3. นักศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1

การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566



18 พฤษภาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยคณะกรรมการลงพื้นที่กำกับติดตามและประเมินผลโครงการ "การยกระดับและพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สู่วิชาการสู่ความเป็นเลิศ" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 44 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายนอก

เปิดรับข้อเสนอ การวิจัยและนวัตกรรม

โครงการทุนพัฒนาักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

ประจำปีงบประมาณ 2566



เปิดรับข้อเสนอ ผ่านระบบ NRIIS

ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 2566
ภายในเวลา 16.30 น.

มีผู้ประกอบการร่วมให้การสนับสนุนและพัฒนาใจวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย

สามารถรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์

<https://nriis.go.th>



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

☎ 0 2579 1370-9 ต่อ 405 และ 081 422 2121

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

STEM & CODING TALENT SYSTEM

ประจำปีงบประมาณ 2567

เปิดรับสมัคร

วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 26 มิถุนายน 2566

กรอบการวิจัย

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันวิจัยให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ/หรือระบบผู้มีความเชี่ยวชาญ

Topicวิจัย

* การพัฒนาระบบและกลไก เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ Coding เพื่อสร้างงานและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสูง สำหรับรองรับไทยยุคดิจิทัล

เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น

- ข้อเสนอโครงการเป็นไปตามประเภทใดก็ได้ ที่สอดคล้องกับทิศทางของประเทศไทยยุคใหม่และยุทธศาสตร์สูง สำหรับรองรับไทยยุคดิจิทัล เพิ่มมากขึ้นและสามารถพัฒนาองได้ ร่วมกับยกระดับบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่ใช้ทักษะและสมรรถนะสูงที่มีจำนวนมากขึ้นและตรงตามความต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยร่วมเป็นพันธมิตรทางระบบวิจัยและนวัตกรรมในวงกว้างทั้งจากสถานศึกษา สถานวิจัย สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย-ภาคเอกชน-อุตสาหกรรม
- วัตถุประสงค์เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานต้องสอดคล้องตามแนวทางของประกาศฯ และสามารถสร้างผลผลิต และผลลัพธ์ สอดคล้องในการพัฒนาเยาวชนด้านนวัตกรรม และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งในแง่ของสังคมระบบนิเวศในการทำงานอย่างบูรณาการที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาอย่างน้อย 3 สถาบัน
- หน่วยงานต้นสังกัดของสาขาโครงการ ต้องมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิจัย และมีประสบการณ์การบริการจัดการงานวิจัย สามารถสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย และควบคุมการวิจัยได้อย่างต่อเนื่องตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และต้องทำหนังสือขอเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ภายในเวลาที่กำหนด คือ วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.
- หน่วยงานโครงการ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญของสาขาที่ดำเนินการวิจัย มีความพร้อมในด้านบุคลากรดำเนินการวิจัย ให้สำเร็จ ภายในระยะเวลาของโครงการที่เสนอ นอกจากนี้ผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งสาขาโครงการและผู้ร่วมโครงการวิจัย จะต้องไม่มีเรื่องที่ยังอยู่ระหว่างการฟ้องคดีอาชญากรรมและอาชญากรรมกรณีอื่นใด ๆ และไม่เป็นผู้ดำเนินการส่งรายงานวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัยต่าง ๆ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
- ภาววิสัยจากแต่ละสถาบันที่ร่วมโครงการต้องเป็นผู้มีหนังสือขอ (Letter of support) จากสถาบันต้นสังกัด ที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของสถาบัน

11

สถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัย ภายใต้หัวข้อ “พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย” ณ อาคาร SDU Library มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี



23 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ทรงเดช สอนใจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัย ภายใต้หัวข้อ “พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย” ณ อาคาร SDU Library โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ และ รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” และ ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา บรรยายในหัวข้อ “โครงการแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ: หอมขจรฟาร์ม” ในการนี้ คณะผู้ศึกษาดูงานได้นั่งรถบัสชมหอมขจรฟาร์ม และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ และชมกิจการโรงพิมพ์ ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

